

ประวัติ วัดคูบัว

ชนิดและที่ตั้งวัด

วัดคูบัว เป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขตและอุปจารของวัด

ทิศเหนือ ติดกับที่ดินของนายอยู่ แซ่ม
ทิศใต้ ติดกับที่ดินของ ร.ท.หญิง สุขเกษม
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของนางกิ่งวดี พักอ่อน นางปราณี กอทอง
ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของนายสุมี จำปาสด

นามผู้สร้างวัด

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณ สมัยทวารวดี ศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ และเป็นวัดที่สร้างขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างและถวายที่ดินให้สร้างวัด เพราะไม่มีหลักฐาน ดังตามคำบอกเล่าของนางผู้เฒ่า ว่า มีการย้ายวัดมาแล้วถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกนั้นได้สร้างวัด ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านคูบัว หลังจากนั้น โดยย้ายมาตั้งอยู่ริมลำห้วยคูบัวอยู่นานพอสมควร ภายหลังเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ติดกับลำห้วยเพราะมีเสียงรบกวนจากการสัญจรทางเรือเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่าที่ดินที่วัดคูบัวปัจจุบันนี้เหมาะสม จึงได้ย้ายมาสร้างวัดจนถึงปัจจุบันนี้ วัดคูบัวจากอดีตถึงปัจจุบัน มีอุโบสถเพื่อประกอบศาสนกิจของสงฆ์ มีจำนวน ๓ หลัง หลังที่ ๑ เป็นอุโบสถ แบบเรือนไม้ สร้างด้วยไม้สักหลัง โดยมิประวัติว่า เจ้าของได้สร้างเป็นเรือนหอ เมื่อสร้างแล้ว ก็จัดพิธีแต่งงานชั้นขนานใหม่ ปรากฏว่าอายุไม่โต จะควยเหตุใดไม่ทราบ จึงต้องรื้อถอนเมรุทุกลำเรือมาถวายวัด คณะญาติโยมในสมัยนั้นจึงนำมาสร้างเป็นอุโบสถไม้ ต่อมาใคร่นำมาสร้างเป็นถู่ ส่วนหลักฐานหนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมาไม่ปรากฏ ต่อมาสภาพอุโบสถไม้ชำรุดทรุดโทรมลง จึงสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ เป็นหลังที่ ๒ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาอุโบสถเก่าชำรุด เนื่องจากได้รับภัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทำให้หลังคารั่ว ผนังแตกกร้าว ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ จึงได้รื้อถอน เพื่อสร้างอุโบสถในที่เดิม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

นามผู้ปฏิสังขรณ์วัด

วัดคูบัวนี้ มีผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมา ตามลำดับ ดังนี้

๑. พระอธิการไผ่ อินฺทโชโต ได้สร้างอุโบสถ ๑ หลัง ถู่ จำนวน ๖ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอสวดมนต์ หอฉันท์ หอระฆัง
๒. พระอธิการชื่น ธมฺมโชโต ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ โดยได้ทำการย้าย และรื้อถู่เก่าโดยสร้างใหม่เป็นถู่ จำนวน ๓ หลัง หอฉันท์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญที่ยังค้างอยู่จนสำเร็จโดยการได้
๓. พระครูธรรมรสพิชญ เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มาก่อสร้างศาลาบาปสถาน ๑ หลัง วิหารพระพุทธรูป ๑ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง สร้างอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ๒ หลัง และสร้างศาลาการเปรียญโดยการรื้อศาลาการเปรียญหลังเก่า คัดแปลงเป็นศาลาการเปรียญเป็น ๒ ชั้น จนเสร็จเรียบร้อย



๑๖๓๐๓๖๖
๑๖๓๐๓๖๖
๑๖๓๐๓๖๖